

คำนำ

SMARTS คือ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ 4 สถาบัน ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Faculty of Management Sciences, Kasetsart University) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Faculty of Arts, Silpakorn University) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University)

เครือข่าย SMARTS ได้หมั่นเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายรวมทั้งนักวิชาการและนักศึกษาทั่วไป ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อันหลากหลายร่วมกัน อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์และต่อยอดผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคเอเชียหรือระดับโลกต่อไป

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะตอกย้ำให้เห็นความสำคัญของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะที่ส่งเสริมให้บังเกิดความเข้าใจอย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์” แห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นสังคมอันสลับ ซับซ้อน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมทุกมิติและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

คณะกรรมการดำเนินงานฯ ได้รวบรวมบทความวิจัยฉบับเต็มทุกเรื่องไว้ใน “รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ” (proceedings) ฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่สู่แวดวงการศึกษาและชุมชนในวงกว้าง รวมทั้งเพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่งความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันทรงคุณค่า

คณะกรรมการดำเนินงานฯ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7	ณ
คณะกรรมการดำเนินงาน	ฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและคัดกรองผลงาน	ฑ
กำหนดการ	ด
ตารางการนำเสนอผลงาน	ถ
หัวข้อ “ภาษาและวรรณกรรม”	
❖ สถานการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่ภูมิภาคเหนือตอนล่างและการธำรงรักษา <i>อัญชลี วงศ์วัฒนา</i>	2
❖ สถานภาพผู้หญิงชนบทในนวนิยายของ ฌอร์จ ซองด์: เจ้าของโรงสีแห่งอ็องฌีโบ บึงอากรรพ์ พรีองซ์เด็กที่ท้องทุ่ง และ สาวน้อยฟาแต็ต <i>อมรรัตน์ นิโครธานนท์</i>	22
❖ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา <i>อรชนิดา หวานคง</i>	36
❖ การแสวงหาอัตลักษณ์ความเป็นยิวในเรื่องเล่าเชิงอัตชีวประวัติ "ไอ้ ฟัน้องทุกผู้ทุกนาม" ของ อัลแบร์ต โกอเฮน <i>สุรศักดิ์ ประดับถ้อย</i>	48
❖ ศักดิ์(ศรี)และสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ในวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ (พ.ศ.2522-พ.ศ.2524) <i>บุศราพรรณ ประจง</i>	59
❖ วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ๑ ที่พูดโดยคนกัมพูชา: ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ และการเรียนรู้ภาษาไทย <i>ฤทัยวรรณ ปานชา</i>	71
❖ การศึกษาความหมายของคำกริยา “ออก” ในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทย เมื่อเปรียบเทียบกับคำกริยา “dasu” และ “deru” ในภาษาญี่ปุ่น <i>รุ่งฤดี เลี้ยวกิตติกุล</i>	84
❖ การศึกษาโครงสร้างนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย : กรณีศึกษา “อาหมวยออนไลน์” และ “Evolution Online” <i>ภัทรพงษ์ ชุนไช้</i>	98
❖ ความยากจนในวรรณกรรมของจำลอง ฝั่งชลจิตร (พ.ศ.2521 - 2528) <i>สุวรรณี มุสิกสาร</i>	109
หัวข้อ “การศึกษาและสังคมศึกษา”	
❖ บทบาทพระสงฆ์กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษา พระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา <i>พระสมศักดิ์ แทนแก้ว</i>	122
❖ การศึกษาสภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนครเขต 1 <i>พีระพงษ์ สิทธิอมร</i>	134

หัวข้อ “การศึกษาและสังคมศึกษา” (ต่อ)	หน้า
❖ การส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ <i>วิลาวัลย์ เทพจักร</i>	145
❖ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง ผู้บังคับบรลชุด-ตัก <i>โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ</i>	157
❖ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัลรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม <i>ดวงกมล โพธิ์นาค</i>	164
❖ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และทัศนคติที่มีต่ออาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่เดินทางโดยอิสระในกรุงเทพมหานคร <i>ชลธิชา บุณนาค</i>	174
❖ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิจัยเป็นฐาน สำหรับนิสิตการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา <i>อชิระ อุตมาน</i>	186
❖ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย <i>นิลาวรรณ ทรงครุฑ</i>	193
❖ ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง <i>ดวงจิตร์ สุขภาพสุข</i>	204
❖ โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อการสร้างสรรค้งานทางศิลปะการแสดง สำหรับรายวิชา 430217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายสำหรับศิลปะการแสดง <i>มูจรินทร์ อธิพิงษ์</i>	215
❖ การพัฒนาสื่อการสอน (เกม 2 มิติ) วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา <i>อัชพล พึ่งเสมา</i>	227
❖ ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี เรื่องสารในชีวิตประจำวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา จังหวัดหนองคาย <i>ธनिया ธรรมวิเศษ</i>	237
หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา และการพัฒนาชุมชน"	
❖ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน <i>ศิริพร ดาบเพชร</i>	250
❖ การวางผังชุมชนรอยต่อเกษตร-พาณิชย์เพื่อความยั่งยืน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก ประเทศไทย <i>พัสดราภรณ์ ทิพย์โสธร</i>	263
❖ ความเครียด และการแก้ปัญหาความเครียดของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ <i>หงษ์ศิริ ภัยโยติลภชัย</i>	275
❖ ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) <i>อภิชัย สิงห์ศรี</i>	286

หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา และการพัฒนาชุมชน" (ต่อ)	หน้า
❖ การศึกษาวิธีการป้องกันคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบ้านตุ๊กกะตู่หนองกระบอกไทย ทศวรรษรัตน์ บุญโยปัฐภักดิ์	298
❖ การรณยฆาต: มุมมองศาสนา ปิยะพร ตันณีกุล	309
❖ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ณัฐวดี กลิ่นถาวร	317
❖ การศึกษาการขยายอิทธิพลทางการเมืองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผ่านจารึกอโรคยศาลที่พบในประเทศไทย สิทธิธรรณ ศรีโคตร	326
❖ การพัฒนาชุมชนกับการจัดการขยะมูลฝอยเชิงสิ่งแวดล้อมระบบโลก (กรณีศึกษา บ้านละเวง ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี) พัลลภ เมืองแมน	337
หัวข้อ "ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม"	
❖ มะพร้าวขอ : อัตลักษณ์ของความเป็นเครื่องดนตรี บุญทริกา เจริญชินวดี	349
❖ การปรับลดขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ วัชรพล อริยมฤกุล	356
❖ ปัญหาการฝึกปฏิบัติงานในห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศของนักศึกษาสาขาวิชาเอก สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระเบียบ สุภวีรี	366
❖ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรม จังหวัดชลบุรี ธีรวัฒน์ อิมประคองศิลป์	379
❖ การเชื่อมโยงของเมืองตามลำดับคีย์ของเมืองในจังหวัดราชบุรี ศุภฤกษ์ โออินทร์	392
❖ การประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงตำแหน่งของระบบประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ กับค่าพิกัดที่รังวัดในสนาม จุฑามาศ น้อยนา	400
❖ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทยช่วงปี พ.ศ.2550-พ.ศ.2559 ณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์	411
❖ ทศนิยมภาพ อาชีพท้องถิ่น และศิลปกรรมกับแนวทางพัฒนาเมืองน่าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประเสริฐ โยธิดาร์	422
❖ การเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงในสังคมไทย ยุวรี โชคสวนทรัพย์	434
❖ ความพึงพอใจรายการเดินทางหน้าประเทศไทยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นภสินธุ์ อุบล	444
❖ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA ชัยธัช วงศ์ชมบุญ	456

หัวข้อ "รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และกฎหมาย"	หน้า
❖ ปัญหาการดำเนินกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า กรณีศึกษาคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ <i>สัณห์ภุชงค์ บุญช่วย</i>	470
❖ แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวม โดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลางจังหวัดสระบุรี <i>อำนาจ ปิ่นพิลา</i>	483
❖ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคงการค้าชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง <i>สัคพัศ แสงฉาย</i>	490
❖ กลยุทธ์ CSR กับสังคมสูงวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 <i>สุรวงศ์ วรรณปักษ์</i>	499
❖ นวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม <i>อิศรัตน์ สืบญาติ</i>	509
❖ แนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย <i>จิรัชญา สิงห์มณี</i>	521
❖ การถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง <i>อรรณพ กาวีกุล</i>	528
❖ มุมมองของสหภาพยุโรปต่อกฎหมายและนโยบายควบคุมมลภาวะทางแสง <i>ปิติเทพ อยู่ยืนยง</i>	540
❖ ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจในคดีคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยผิดกฎหมาย: กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม <i>ธีรศักดิ์ สีสะพัฒนา</i>	553
❖ แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเตรียมบุคลากรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม <i>สนธยา โจมกัณ</i>	564
หัวข้อ "การบริหาร การจัดการ และการจัดการโลจิสติกส์"	
❖ การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการรรับยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย <i>ใจรักษ์ ยอดมงคล</i>	574
❖ การวิเคราะห์ที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) กรณีศึกษา ภาคใต้ของประเทศไทย <i>พัฒนพงษ์ พงษ์ธานี</i>	587
❖ การกำหนดจุดติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ <i>นวรรตน์ เกวียนโคกกรวด</i>	601
❖ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการกับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสปาในของผู้บริโภคใน จังหวัดภูเก็ต <i>ศิริวิทย์ ศิริรักษ์</i>	614
❖ อิทธิพลของรูปแบบการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตกับประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์การ และ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี <i>อาภาพร ภาคยุทธ</i>	627
❖ การพัฒนาโปรแกรมทางการตลาด สำหรับธุรกิจรับฝากเลี้ยงแมวในเขตกรุงเทพมหานคร <i>ธัญรัชต์ เรืองสมานวงศ์</i>	638

หัวข้อ "การบริหาร การจัดการ และการจัดการโลจิสติกส์"	หน้า
❖ แนวทางในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา: บริษัทปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่ง ในจังหวัดระยอง <i>ทิวาพร สุระพล</i>	651
❖ การพัฒนาแอปพลิเคชันการเดินทางด้วยรถโดยสารด่วนพิเศษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ <i>พิชชฎา พรหมธัมมา</i>	661
❖ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยการส่งออกที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการน้ำมันปาล์มดิบของไทย <i>นฤมล เจริญมหาสาร</i>	674
❖ การจัดการด้านการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ ผู้ประกอบการอาหารไทย <i>อริยา ส่งแสงชัย</i>	685
❖ การศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจห้องเย็นของไทยที่ส่งผลต่อระดับความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน <i>อุษณี วงศ์ศักดิ์</i>	695
❖ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการลานมันสำปะหลังไทย กรณีศึกษาผู้ประกอบการลานมันจังหวัดอุบลราชธานี <i>อํารง อังสุรัตน์โกมล</i>	706
หัวข้อ "เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี"	
❖ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน <i>หรรษชล เพ็ญลิขิต</i>	719
❖ การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ <i>วรินทร์ สิทธิชัยวิจิตร</i>	733
❖ องค์ประกอบพื้นฐานของการตลาดดิจิทัลและการบูรณาการการตลาดดิจิทัลผ่านวงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล <i>กาญจนาภรณ์ พลประทีป</i>	748
❖ ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <i>ชนิดาภา กัลยาณี</i>	766
❖ การจัดการกำไรระหว่างระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทที่เสนอขายหุ้นใหม่แก่ สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <i>พิม สุขพูล</i>	780
❖ การประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในระบบสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาธุรกิจโรงพิมพ์ขนาดย่อม <i>ศศิมา สิมะโรจนา</i>	792
❖ การสำรวจการปฏิบัติตามตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของกลุ่มตรวจสอบงบการเงิน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ <i>กรองกาญจน์ สนธิประสาท</i>	804
❖ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <i>สุทธิลักษณ์ แสนกล้า</i>	815

หัวข้อ "เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี" (ต่อ)	หน้า
❖ การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก <i>ขวัญฤทัย เทพพิทักษ์</i>	827
❖ สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งที่ส่งผลต่อระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ในประเทศไทย <i>เกียรติขจร แซ่ใต้</i>	838
❖ กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก <i>คันธนีย์ อุ่นจิตติ</i>	847
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS	
❖ “บวร” : ความยั่งยืนของอัตลักษณ์เวียงแพร์ <i>ณัฐ นาคเกษม และ ธิติรัตน์ แผนพรหม</i>	859
❖ การศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสิทธิธรรมรูปแบบใหม่ของเจ้านายไทยยุคใหม่ (พ.ศ. 2453 - 2559) <i>รัชนก พุทธสุชา</i>	868
❖ การทำเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ตำบลสวนป่า อำเภอมะนัง จังหวัดนครปฐม <i>เกวลิณ คำบาง ปราโมทย์ บัวน้อย ฐาปณีย์ สุวรรณเจริญ รัชภัทร อติเรกลาก ภาสกร วิเวกวรรณม์ อัญชญา สุวรรณชัย และ พรพิมล สาวสุดชาติ</i>	878
❖ การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ภายในเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา <i>มัลลิกา หัตถกิจ</i>	884
❖ การวางแผนเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี <i>ปัทมพร เลาหรั่งพิสิฐ</i>	891
❖ พฤติกรรมการเรียนและวิถีชีวิตประจำวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เปรียบเทียบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม <i>ชารินทร์ เกษร</i>	900
❖ เทคนิคและสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาของมหาวิทยาลัยฮานอยและแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม <i>ธัญญาพัฒน์ โชติวรรณะสิริ</i>	908
❖ การออกแบบสื่อโมชันกราฟฟิกประชาสัมพันธ์การทำธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรกรปลากัดภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล <i>ยศกร แจ่มจำรัส</i>	916
❖ การสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ำหนักเกินในเด็ก โดย ผ่านสื่อดิจิทัลพื้นที่ <i>ชุศักดิ์ เลาหะกาญจนศิริ</i>	921
❖ "ผลงานสร้างสรรค์ละครเวที เรื่อง “ตั้งผีเสื้อขยับปีก” <i>ปรีติรัตน์ ขนรัตน์</i>	925
❖ ละครนาฏการนิพนธ์ ปีการศึกษา 2559 เรื่อง An Invisible Picture หรือ ภาพที่มองไม่เห็น <i>ศุภวินท์ ศิริคุณ</i>	936

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS	หน้า
❖ การเปลี่ยนแปลงของพระราชพิธีพระบรมศพและงานพระเมรุมาศ สมัยรัชกาลที่ 6 ถึงพุทธศักราช 2560 <i>เชิดชัย ขำหวาน</i>	952
❖ การขยายบทบาทของญี่ปุ่น ผ่านนโยบายวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) ต่อสังคมไทยตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 – ปัจจุบัน <i>เพ็ญพิชชา ฉัตรวิสัย</i>	961
❖ ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยในภาพยนตร์เรื่องทวิภพ (พ.ศ. 2547) <i>กฤษฎา บูรณมานัส</i>	973
❖ การประเมินค่าใช้จ่ายและการปรับตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู <i>ปริญญา ธรรมชาติ ยศพล เพ็งเลา และพุดธิชัย ศรีอุทัย</i>	983
❖ การปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม <i>ภัทรวดี เปลี่ยนปฐม</i>	990
❖ แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำของผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม <i>อนุพงศ์ เหลืองธำรงสกุล</i>	1004
❖ การศึกษาการจัดการองค์ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีแบบมีส่วนร่วมของศาลเจ้าจีนใน ชุมชนตรอกโรงรูป ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม <i>สุเทพ อัดเอก ญัฐติพงษ์ เพ็งเหมือน วิชาฤทธิ์ ปัญญา ประรณนา เกาจี วาสนา แทนนาค และวรรณุช แซ่จิว</i>	1019

1. ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7

2. หลักการและเหตุผล

SMARTS เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน คือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ได้ดำเนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมจำนวน 6 ครั้ง (พ.ศ. 2554 - 2559) โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมในครั้งแรก พ.ศ. 2554 และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม จนถึงปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา เจ้าภาพจัดประชุม คือ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งการจัดประชุมในแต่ละปี ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ เสมอมา

หน่วยงานทั้ง 4 เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จึงจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 ขึ้น โดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งสถาบันเครือข่ายและจากสถาบันต่าง ๆ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกัน รวมทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

3. วัตถุประสงค์

- 3.1 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป
- 3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ เกี่ยวกับการวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
- 3.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ

4. การนำผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งนี้

4.1 ชื่อโครงการที่นำผลมาใช้ปรับปรุงการจัดโครงการครั้งนี้

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 หัวข้อ อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2016

4.2 รายละเอียดการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการจัดโครงการครั้งนี้

ในการจัดโครงการที่ผ่านมานั้น จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 124 คน ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด และได้นำข้อเสนอแนะในการจัดโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งนี้ ดังนี้

- 1) การแบ่งห้องนำเสนองาน ที่มีจำนวนมากเกินไปทำให้ผู้เข้าฟังในแต่ละห้องมีจำนวนน้อย สามารถนำไปปรับปรุงโดยจัดห้องและช่วงเวลานำเสนองานให้เหมาะสมกับจำนวนผู้นำเสนองาน
- 2) จัดทำเอกสารแจกสำหรับผู้เข้าร่วมงานฯ ให้พอดีกับจำนวนผู้เข้าร่วมที่แจ้งชื่อมา
- 3) บริหารจัดการเวลาด้านพิธีการให้เหมาะสม เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ

5.1 ผู้นำเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือของสถาบัน อุดมศึกษาในสถาบัน เครือข่ายและสถาบันอื่น และบุคคลทั่วไป

5.2 ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป

6. แผนการดำเนินงาน

กำหนดการ	ระยะเวลา	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
		59	59	60	60	60	60	60	60
1. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน		●							
2. ประชาสัมพันธ์			●	●					
3. เปิดรับบทความฉบับเต็ม					←→				
4. ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียนและชำระเงิน					←→				
5. ประชุมจัดสรรบทความ							●		
6. ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเสนอผลงาน							●		
7. ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา							←→		
8. ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม และส่งผลการพิจารณาให้ผู้นำเสนอผลงานปรับแก้ไข								●	
9. ผู้นำเสนอผลงานส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว								●	
10. ส่งบทความคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อจัดทำเล่มและซีดีรวมบทความ								●	
11. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7									●

7. ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน เดือนพฤศจิกายน 2559 – กรกฎาคม 2560

วันจัดประชุมวิชาการ 1 วัน วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 9.1 ผู้เข้าร่วมประชุมได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย
- 9.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ทางการวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง
- 9.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ

10. การร่วมมือกับชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ

10.1 ชื่อหน่วยงานที่มีความร่วมมือ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

10.2 ลักษณะและรายละเอียดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

การดำเนินการจัดโครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ด้านเจ้าภาพจัดประชุม ได้แก่ สถานที่ประชุม อาหารว่างและอาหารกลางวัน
- ด้านองค์ปาฐก และของที่ระลึก
- ด้านการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน
- ด้านการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ กำหนดการ เอกสารรวมบทคัดย่อ เอกสาร Proceedings และกระเป๋าเอกสาร
- ด้านการจัดทำ Website SMARTS
- ด้านเกียรติบัตร

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ด้านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และหนังสือรับรองการตีพิมพ์
- ด้านการเลี้ยงรับรองการประชุมเตรียมพร้อมการจัดงาน SMARTS

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ด้านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และหนังสือรับรองการตีพิมพ์
- ด้านหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- ด้านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และหนังสือรับรองการตีพิมพ์
- ด้านการประเมินผลโครงการ

11. ค่าลงทะเบียน

ประเภท	จำนวน (บาท)/คน	ค่าลงทะเบียนประกอบด้วย
11.1 ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ		
บุคคลทั่วไป (ลงทะเบียนก่อน 28 ก.พ. 2560)	1,500	หนังสือรับรองการตีพิมพ์
บุคคลทั่วไป	2,000	เล่มรวมบทคัดย่อ
นักศึกษาและบุคลากรเครือข่าย SMARTS	1,000	เกียรติบัตร กระเป๋าเอกสาร
		อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
11.2 ผู้เข้าร่วมการประชุม		
บุคคลทั่วไป (ลงทะเบียนก่อน 28 ก.พ. 2560)	500	เล่มรวมบทคัดย่อ
บุคคลทั่วไป	700	กระเป๋าเอกสาร
		อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

12. สาขาวิชาที่เปิดรับผลงาน

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน กฎหมาย สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
 สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ศิลปกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และ
 สารสนเทศศาสตร์ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด สื่อสารมวลชน
 การบัญชี การเงินและการธนาคาร ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการโลจิสติกส์ และการศึกษา

13. กำหนดการพิจารณาบทความ

กำหนดการ	ระยะเวลา ครั้งที่ 7
เปิดรับบทความฉบับเต็ม	1 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2560
ลงทะเบียนและชำระเงิน	1 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2560
ประกาศผลรายชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนองาน	21 เมษายน 2560
แจ้งผลการปรับแก้จากผู้ทรงคุณวุฒิ	17 พฤษภาคม 2560
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว	24 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม	26 พฤษภาคม 2560
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7	30 มิถุนายน 2560

คณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ	ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรธา โต๊ะบุรินทร์	รองประธานกรรมการ
อาจารย์สกันธ์ ม่วงสุน	กรรมการ
อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี	กรรมการ
อาจารย์ประสิทธิ์ชัย จรัสชัยวรรณ	กรรมการ
ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์	กรรมการ
รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัตติ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุลย์จิรา ชिरเวทย์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั่นสุวรรณ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ รุ่งพระแสง	กรรมการ
อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง	กรรมการ
อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ	กรรมการ
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์	กรรมการ
นางสาวกาญจนา ชัยจินดา	กรรมการ
นางสุวรรณณี ชินเพียร	กรรมการ
นางมณฑนา น้อยพิทักษ์	กรรมการ
นางพัชรินทร์ แสงทอง	กรรมการ
นายกฤษดา ไพรวรรณ	กรรมการ
นางสาวชุลีพรรณ เคารพธรรม	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวธนิษฐา อินทสุวรรณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล	กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชวนพิศ อัดเนตร์	กรรมการ
อาจารย์ ดร.มัสลิน บัวบาน	กรรมการ
อาจารย์ ดร.นิโรธ เดชกำแหง	กรรมการ
อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา	กรรมการ
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สืบญาติ	กรรมการ
อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา	กรรมการ
อาจารย์วัลลีย์ นวลหอม	กรรมการ

อาจารย์จิตรภณ สุนทร	กรรมการ
อาจารย์สนธยา โจมกัน	กรรมการ
อาจารย์ดวงจิตร์ สุขภาพสุข	กรรมการ
นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้า	กรรมการ
นางสุดารัตน์ เลิศงาม	กรรมการ
นางสาวสุธาทิพย์ รุ่งทองนิรันดร์	กรรมการ
นางสาวจิราภรณ์ ชัยมงคล	กรรมการ
นายธัญวสุ ไพบูลย์	กรรมการ
นางสาวสารินี วัฒนแสนชัย	กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ แอนศรี	กรรมการ
นางสาวสร้อยลักษณ์ รัตนานนท์	กรรมการ
อาจารย์วัลย์ลักษณ์ อมรสิริพงษ์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวอ้อมนภา จำปาอ่อน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์	ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ธันนิกันต์ ชัยนิตราคม	ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย	กรรมการ
อาจารย์ ดร.ลำสัน เลิศกุลประหยัด	กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย	กรรมการ
นางสาวนนทพร มีศิริ	กรรมการ
นางเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์	กรรมการและเลขานุการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์เต็มศักดิ์ สุขวิบูลย์	ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ศุภาภาส คำโตนด	ประธานกรรมการ
อาจารย์รัชรินทร์ แสงอรุณ	กรรมการ
อาจารย์สิทธิกันต์ เบ็ญจสุพัฒน์นันท์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงศ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ สาระพัด	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นิรุตติกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์	กรรมการ
ดร.ชุติมา โฉงจิตร์	กรรมการ
ดร.พงศ์ภัค บานชื่น	กรรมการ
ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ	กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและคัดกรองผลงาน
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนนทิพย์ จิตสว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ
ดร.ชุตินา โลงจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นิรัตติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ ดริยมงคลกุล
ดร.พงศ์ภัก บานชื่น
ดร.ศุภภาส คำไตนด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สาระพัฑ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศีมาศ ประทีปะวงษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยรัตน์ เควียเช่น
อาจารย์ ดร.ชลฤทัย โกวรรณะกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.รวีพร คูเจริญไพศาล
ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลนันท์

มหาวิทยาลัยยเรศวร

อาจารย์ ดร.สุวรรณี ทองรอด

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ จุลศิริพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนภณ นิธิเซาวกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ไร่ชนชกุล
พ.ต.ต.สืบสกุล เข้มทอง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ปภุภักษ์บารมี อุตสาหะวานิชกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี
ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสุธีรัตนบัณฑิต ดร. (สุทิตย์ อากาศโร)

มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.กฤษณ์ รักษาติเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร พลอยแหวน
อาจารย์ ดร.ปรีชาติ เวชยนต์
อาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ
ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์
อาจารย์ ดร.วฤษสพร ภูษุจิโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรธริโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงษ์
อาจารย์ ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชวีรุวิช น้อมเนียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน

อาจารย์ ดร.ชวนพิศ อัดเนตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล

อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน

อาจารย์ ดร.นิโรธ เดชกำแหง

อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา

อาจารย์ ดร.มัสนิน บัวบาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดร.ขวัญชนก นัยจรรย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูทธ วรรณอุดม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ศรีรัตนสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาจารย์ ดร.จริยดา จันทรงชี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นพอุดมพันธ์

อาจารย์ ดร.คัททียากร ศศิธรรมาศ

รองศาสตราจารย์ ดร.จาวรวัฒน ขำเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลศักดิ์ ชาญนรงค์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏช์ กุลสิทธิ์

อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน

อาจารย์ ดร.ธีรเวทย์ ลิ้มโกมลวิลาศ

อาจารย์ ดร.ประพีร์ อภิชาติสกุล

อาจารย์ปิยะนาถ อังควาณิขกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญาณ์ นักพ่อน

อาจารย์พรพรรณ โปรงจิตร์

อาจารย์ ดร.เพ็ชรรัตน์ ไสยสมบัติ

อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสส์ พรมสิทธิ์

อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี พิสนุพงษ์

อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นิพัฏฐวิทยา

อาจารย์ ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สுவทันพรกุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชีมา

ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.อุสา สุทธิสาคร

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.เพ็ญภัคร พันผา

สถาบัน/หน่วยงานอื่น ๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพรรณ บุญกิจ	อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุช นาศิริรักษ์	อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลับพลึง คงชนะ	อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์
พ.ต.อาจารย์ ดร.อัครพล บุญโยปรัชญัมภ์	กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
อาจารย์ ดร.ศานิต อรุณปลอดภัย	โรงเรียนวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ดร. ภูเทพ ดอนท้วม	วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อาจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี	วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
คุณพีรพน พิสนุพงศ์	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพัทธ์พงศ์ อุปลา	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์วุฒิชัย มูลศิลป์	สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
อาจารย์ ดร.นภัสสร เบนส์	Teaching Fellow and Research Associate School of Management UCL
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา	School of Management Royal Melbourne University of Technology

กำหนดการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 114 อาคารวชิรมงกุฏ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น.	กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
09.15 - 09.30 น.	กล่าวแนะนำประธานของสถาบันเครือข่าย 4 สถาบัน และมอบของที่ระลึก ❖ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ❖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ❖ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ❖ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวแนะนำผู้ดำเนินรายการประจำห้อง และมอบของที่ระลึก
09.30 - 10.30 น.	การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เบื้องลึกวีรกรรมสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.30 - 10.45 น.	รับประทานอาหารว่าง
10.50 - 11.50 น.	นำเสนอผลงานกลุ่มย่อย (ช่วงที่ 1)
12.00 - 13.00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง ว 115 ชั้น 1 อาคารวชิรมงกุฏ
13.00 - 15.00 น.	นำเสนอผลงานกลุ่มย่อย (ช่วงที่ 2)
15.00 - 15.15 น.	รับประทานอาหารว่าง
15.20 - 16.20 น.	นำเสนอผลงานกลุ่มย่อย (ช่วงที่ 3)
16.30 น.	จบการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7



ตารางการนำเสนอผลงานวิจัย
ณ อาคารวชิรมงกุฏ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้อง 215 ชั้น 2	หัวข้อ "ภาษาและวรรณกรรม"
เวลา	ชื่อบทความ / ผู้นำเสนอ
10.50 - 11.10 น.	สถานการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่ภูมิภาคเหนือตอนล่างและการดำรงรักษา โดย รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา
11.10 - 11.30 น.	สถานภาพผู้หญิงชนบทในนวนิยายของ ฌอร์จ ซองด์: เจ้าของโรงสีแห่งอ็องฌีโย บึงอาลรร์พ์ ฟร็องซัวเด็กที่ท้องทุ่ง และ สาวน้อยฟาแต็ต โดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ นิโครธานนท์
11.30 - 11.50 น.	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย อ.อรรชนิดา หวานคง
13.00 - 13.20 น.	การแสวงหาอัตลักษณ์ความเป็นยิวในเรื่องเล่าเชิงอัตชีวประวัติ "ไอ้ พี่น้องทุกผู้ทุกนาม" ของ อัลแบร์ต โกอเฮน โดย อ.สุรศักดิ์ ประดับถ้อย
13.20 - 13.40 น.	ศักดิ์(ศรี)และสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ในวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ (พ.ศ.2522-พ.ศ.2524) โดย น.ส.บุศราพรรณ ประจง
13.40 - 14.00 น.	วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา: ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ และการเรียนรู้ภาษาไทย โดย น.ส.ศุภทัยวรรณ ปานชา
14.00 - 14.20 น.	การศึกษาความหมายของคำกริยา “ออก” ในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทยเมื่อ เปรียบเทียบกับคำกริยา “dasu” และ “deru” ในภาษาญี่ปุ่น โดย อ.รุ่งฤดี เลี้ยวกิตติกุล
14.20 - 14.40 น.	การศึกษาโครงสร้างนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย : กรณีศึกษา “อาหมายออนไลน์” และ “Evolution Online” โดย นายภัทรพงษ์ ชุนไ้
14.40 - 15.00 น.	ความยากจนในวรรณกรรมของจำลอง ฝั่งชลจิตร (พ.ศ.2521 - 2528) โดย น.ส.สุวรรณี มุสิกสาร
สิ้นสุดการนำเสนอ	

ห้อง 216 ชั้น 2	หัวข้อ "การศึกษาและสังคมศึกษา" ผู้ดำเนินรายการประจำห้อง: ผศ.ดร.บุญยจีรา ชिरเวทย์
เวลา	ชื่อบทความ / ผู้นำเสนอ
10.50 - 11.10 น.	บทบาทพระสงฆ์กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษา พระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดย พระสมศักดิ์ แทนแก้ว
11.10 - 11.30 น.	การศึกษาสภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนครเขต 1 โดย ดร.พีระพงษ์ สิทธิอมร
11.30 - 11.50 น.	การส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ โดย น.ส.วิลาวัลย์ เทพจักร
13.00 - 13.20 น.	การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง ผู้บังคับรถชุด-ตัก โดย อ.โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ
13.20 - 13.40 น.	รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัลรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดย อ.ดวงกมล โพธิ์นาค
13.40 - 14.00 น.	พฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหาร และทัศนคติที่มีต่ออาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก ที่เดินทางโดยอิสระในกรุงเทพมหานคร โดย ผศ.ชลธิชา บุนนาค
14.00 - 14.20 น.	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิจัยเป็นฐาน สำหรับนิสิตการศึกษาด้านจิต สังคมศึกษา โดย อ.อชิระ อุตมาน
14.20 - 14.40 น.	การพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน ในวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย น.ส.นิลาวรรณ ทรงครุฑ
14.40 - 15.00 น.	ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง โดย อ.ดวงจิตร์ สุขภาพสุข
15.20 - 15.40 น.	โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อการสร้างสรรคงานทางศิลปะการแสดง สำหรับรายวิชา 430217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายสำหรับศิลปะการแสดง โดย ผศ.มูจรินทร์ อธิพิงษ์
15.40 - 16.00 น.	การพัฒนาสื่อการสอน (เกม 2 มิติ) วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดย นายอัครพล พึ่งเสมา
16.00 - 16.20 น.	ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี เรื่องสารในชีวิตประจำวันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา จังหวัดหนองคาย โดย น.ส.ธนิยา ธรรมวิเศษ
สิ้นสุดการนำเสนอ	

ห้อง 311 ชั้น 3	หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา และการพัฒนาชุมชน" ผู้ดำเนินรายการประจำห้อง: อ.พิพัฒน์ สุยะ
เวลา	ชื่อบทความ / ผู้นำเสนอ
10.50 - 11.10 น.	ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน โดย ผศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร
11.10 - 11.30 น.	การวางผังชุมชนรอยต่อเกษตร-พาณิชย์เพื่อความยั่งยืน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันตก ประเทศไทย โดย ผศ.ดร.พัสดราภรณ์ ทิพย์โสธร
11.30 - 11.50 น.	ความเครียด และการแก้ปัญหาความเครียดของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดย ผศ. ดร.หงษ์ศิริ ภัยโยติลภชัย
13.00 - 13.20 น.	ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: นิคมอุตสาหกรรม ระยอง (บ้านค่าย) โดย นายอภิชัย สิงห์ศรี
13.20 - 13.40 น.	การศึกษาวิธีการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบ้านตุ๊กกะตุน่หุน กระบองไทย โดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ บุญโยปรัชญัมภ์
13.40 - 14.00 น.	การรู้ณยฆาต: มุมมองศาสนา โดย ผศ.ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
14.00 - 14.20 น.	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกน พัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายณัฐวุฒิ กลิ่นถาวร
14.20 - 14.40 น.	การศึกษาการขยายอิทธิพลทางการเมืองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผ่านจารึกอโรคยศาลที่ พบในประเทศไทย โดย อ.สิทธิธรรล ศรีโคตร
14.40 - 15.00 น.	การพัฒนาชุมชนกับการจัดการขยะมูลฝอยเชิงสิ่งแวดล้อมระบบโลก (กรณีศึกษา บ้าน ละเวง ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี) โดย นายพัลลภ เมืองแมน
สิ้นสุดการนำเสนอ	

ห้อง 312 ชั้น 3	หัวข้อ "ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม" ผู้ดำเนินรายการประจำห้อง: ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์
เวลา	ชื่อบทความ / ผู้นำเสนอ
10.50 - 11.10 น.	มะพร้าวขอ : อัตลักษณ์ของความเป็นเครื่องดนตรี โดย ผศ.บุญทริกา เจริญชินวุฒิ
11.10 - 11.30 น.	การปรับลดขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ โดย นายวัชรพล อริยมฤกุล
11.30 - 11.50 น.	ปัญหาการฝึกปฏิบัติงานในห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศของนักศึกษาสาขาวิชา เอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รศ.ระเบียบ สุภวีรี
13.00 - 13.20 น.	พฤติกรรมกรดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรม จังหวัดชลบุรี โดย นายธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์
13.20 - 13.40 น.	การเชื่อมโยงของเมืองตามลำดับคักย์ของเมืองในจังหวัดราชบุรี โดย อ.ศุภฤกษ์ ไออินทร์
13.40 - 14.00 น.	การประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงตำแหน่งของระบบประมวลผลภาพจาก อากาศยานไร้คนขับ กับค่าพิกัดที่รังวัดในสนาม โดย นางสาวจุฑามาศ น้อยนา
14.00 - 14.20 น.	การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2559 โดย อ.ณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์
14.20 - 14.40 น.	ทัศนียภาพ อาชีพท้องถิ่น และศิลปกรรมกับแนวทางพัฒนาเมืองน่าให้เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า โดย นายประเสริฐ โยธินาร์
14.40 - 15.00 น.	การเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงในสังคมไทย โดย อ.ยุวรี โชคสวนทรัพย์
15.20 - 15.40 น.	ความพึงพอใจรายการเดินทางหน้าประเทศไทยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นคนรักษา ความสงบแห่งชาติ โดย พันเอกนภสินธุ์ อุบล
15.40 - 16.00 น.	พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA โดย นายชัยธัช วงศ์ชมบุญ
สิ้นสุดการนำเสนอ	

ห้อง 313 ชั้น 3	หัวข้อ "รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และกฎหมาย" ผู้ดำเนินรายการประจำห้อง: คุณกฤษดา ไพรวรรณ์
เวลา	ชื่อบทความ / ผู้นำเสนอ
10.50 - 11.10 น.	ปัญหาการดำเนินกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า กรณีศึกษาคดีทุจริต เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดย อ.สันทกฤษณ์ บุญช่วย
11.10 - 11.30 น.	แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวม โดยภาคประชาชนเป็น ศูนย์กลางจังหวัดสระบุรี โดย ผศ.ดร.อำนาจ ปิ่นพิลา
11.30 - 11.50 น.	การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคงการค้าชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง โดย อ.ศักดิ์ แสงฉาย
13.00 - 13.20 น.	กลยุทธ์ CSR กับสังคมสูงวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย อ.ดร.สุรวงศ์ วรรณปักษ์
13.20 - 13.40 น.	นวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม โดย อ.ดร.ธิดารัตน์ สืบญาติ
13.40 - 14.00 น.	แนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของ ประเทศไทย โดย น.ส.จิรัชญา สิงห์มณี
14.00 - 14.20 น.	การถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญาโดยใช้บทเพลง โดย พ.ต.ท.ดร.อรรรณพ กาวิกุล
14.20 - 14.40 น.	มุมมองของสหภาพยุโรปต่อกฎหมายและนโยบายควบคุมมลภาวะทางแสง โดย อ.ดร.ปิติเทพ อยู่ยืนยง
14.40 - 15.00 น.	ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจในคดีคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ไทย โดยผดกฤษมา: กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม โดย อ.ธีรศักดิ์ สีสะพัฒนา
15.20 - 15.40 น.	แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเตรียมบุคลากรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดย อ.สนธยา โจมกัน
สิ้นสุดการนำเสนอ	

ห้อง 314 ชั้น 3	หัวข้อ "การบริหาร การจัดการ และการจัดการโลจิสติกส์" ผู้ดำเนินรายการประจำห้อง: ผศ.ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร
เวลา	ชื่อบทความ / ผู้นำเสนอ
10.50 - 11.10 น.	การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการรื้อรับยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดย น.ส.ใจรัักษ์ ยอดมงคล
11.10 - 11.30 น.	การวิเคราะห์ที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับสถานีบรรจุน้ำและแยกสินค้ากล่อง (ICD) กรณีศึกษา ภาคใต้ของประเทศไทย โดย นายพัฒนพงษ์ พงษ์ธานี
11.30 - 11.50 น.	การกำหนดจุดติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย น.ส.นวรรตน์ เกวียนโคกกรวด
13.00 - 13.20 น.	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการกับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสปา ในของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต โดย อ.ดร.ศิริวิทย์ ศิริรักษ์
13.20 - 13.40 น.	อิทธิพลของรูปแบบการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตกับประสิทธิภาพในการสื่อสารภายใน องค์กร และผลการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดย น.ส.อาภาพร ภาคยุทธ
13.40 - 14.00 น.	การพัฒนาโปรแกรมทางการตลาด สำหรับธุรกิจรับฝากเลี้ยงแมวในเขตกรุงเทพมหานคร โดย น.ส.ธัญยรัตน์ เรืองสมานวงศ์
14.00 - 14.20 น.	แนวทางในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา: บริษัท บีโตร์เคมีและการกลั่นแห่งหนึ่ง ในจังหวัดระยอง โดย น.ส.ทิวาพร สุระพล
14.20 - 14.40 น.	การพัฒนาแอปพลิเคชันการเดินทางด้วยรถโดยสารด่วนพิเศษบนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ โดย น.ส.พิชชฎา พรหมณัมา
14.40 - 15.00 น.	กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยการส่งออกที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการ น้ำมันปาล์มดิบของไทย โดย น.ส.นฤมล เจริญมหาสาร
15.20 - 15.40 น.	การจัดการด้านการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารไทย โดย น.ส.อริยา ส่งแสงชัย
15.40 - 16.00 น.	การศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ส่งผลต่อระดับ ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย น.ส.อุษณี วงศ์ศักดิ์
16.00 - 16.20 น.	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการลานมัน สำปะหลังไทย กรณีศึกษาผู้ประกอบการลานมันจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายธำรง อังสุรัตน์โกมล
สิ้นสุดการนำเสนอ	

ห้อง 416 ชั้น 4	หัวข้อ "เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี" ผู้ดำเนินรายการประจำห้อง: อ.สุภาภรณ์ อัครไชยชาญ
เวลา	ชื่อบทความ / ผู้นำเสนอ
10.50 - 11.10 น.	ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน โดย น.ส.หรรษชล เพ็องลิขิต
11.10 - 11.30 น.	การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ โดย น.ส.วรินทร์ สิริชัยวิจิตร
11.30 - 11.50 น.	องค์ประกอบพื้นฐานของการตลาดดิจิทัลและการบูรณาการการตลาดดิจิทัลผ่านวงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล โดย อ.ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป
13.00 - 13.20 น.	ความสัมพันธ์ระหว่างการค้ากับดูแลกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย น.ส.ชนิตาภา กัลยานี
13.20 - 13.40 น.	การจัดการกำไรระหว่างระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทที่เสนอขายหุ้นใหม่แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย น.ส.พิม สุขพูล
13.40 - 14.00 น.	การประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในระบบสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาธุรกิจโรงพิมพ์ขนาดย่อม โดย น.ส.ศศิมา สิมะโรจนา
14.00 - 14.20 น.	การสำรวจการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของกลุ่มตรวจสอบงบการเงิน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย น.ส.กรองกาญจน์ สนธิประสาธ
14.20 - 14.40 น.	ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย น.ส.สุทธิลักษณ์ แสนกล้า
14.40 - 15.00 น.	การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก โดย นางขวัญฤทัย เทพพิทักษ์
15.20 - 15.40 น.	สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งที่ส่งผลกระทบต่อระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ในประเทศไทย โดย นายเกียรติขจร แซ่ใต้
15.40 - 16.00 น.	กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก โดย นางศันธนี อุ่นจิตติ
สิ้นสุดการนำเสนอ	

ห้อง 412 ชั้น 4	การนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ห้อง 1) ผู้ดำเนินรายการประจำห้อง: อ.ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง
เวลา	ชื่อบทความ / ผู้นำเสนอ
10.50 - 11.10 น.	“บวร” : ความยั่งยืนของอัตลักษณ์เวียงแพร์ โดย นายณัฐ นาคเกษม และ น.ส.ธิดารัตน์ แผนพรหม
11.10 - 11.30 น.	การศึกษากับการสร้างสิทธิธรรมรูปแบบใหม่ของเจ้านายไทยยุคใหม่ (พ.ศ. 2453 - 2559) โดย น.ส.รัชชก พุทธสุชา
11.30 - 11.50 น.	การทำเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ตำบลสวนป่า อำเภอมะนัง จังหวัดนครปฐม โดย น.ส.เกวลิณ คำบาง นายปราโมทย์ บัวน้อย น.ส.ฐาปณีย์ สุวรรณเจริญ น.ส.รภัทธร อติเรกลาก นายภาสกร วิเวกวรรณ น.ส.อัญชญา สุวรรณชัย และน.ส.พรพิมล สาวสุดชาติ
13.00 - 13.20 น.	การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ภายในเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย น.ส.มัลลิกา หัตถกิจ
13.20 - 13.40 น.	การวางแผนเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย น.ส.ปัทมพร เลหาหรั่งพิสิฐ
13.40 - 14.00 น.	พฤติกรรมกรเรียนและวิถีชีวิตประจำวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนเปรียบเทียบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย นายชารินทร์ เกษร
14.00 - 14.20 น.	เทคนิคและสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาของมหาวิทยาลัยฮานอยและแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย น.ส.ธัญญพัฒน์ โชติวรรณระสิริ
14.20 - 14.40 น.	การออกแบบสื่อโมชันกราฟฟิกประชาสัมพันธ์การทำธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรกรปลากัดภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล โดย นายยศกร แจ่มจำรัส
14.40 - 15.00 น.	การสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ำหนักเกินในเด็ก โดย ผ่านสื่อดิจิทัลแฟนท์ โดย นายชูศักดิ์ เลหาหะกาญจนศิริ
สิ้นสุดการนำเสนอ	

ห้อง 417 ชั้น 4	การนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ห้อง 2) ผู้ดำเนินรายการประจำห้อง: อ.นัตยา อยู่คง
เวลา	ชื่อบทความ / ผู้นำเสนอ
10.50 - 11.10 น.	ผลงานสร้างสรรค์ละครเวที เรื่อง “ตั้งผีเสื้อขยับปีก” โดย น.ส.ปริตารัตน์ ชนระรัตน์
11.10 - 11.30 น.	ละครนาฏการนิพนธ์ ปีการศึกษา 2559 เรื่อง An Invisible Picture หรือ ภาพที่มองไม่เห็น โดย นายศุภวินท์ ศิริคุณ
11.30 - 11.50 น.	การเปลี่ยนแปลงของพระราชพิธีพระบรมศพและงานพระเมรุมาศ สมัยรัชกาลที่ 6 ถึงพุทธศักราช 2560 โดย นายเชิดชัย ขำหวาน
13.00 - 13.20 น.	การขยายบทบาทของญี่ปุ่น ผ่านนโยบายวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) ต่อ สังคมไทย ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 – ปัจจุบัน โดย น.ส.เพ็ญพิชชา ฉัตรวิสัย
13.20 - 13.40 น.	ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยในภาพยนตร์เรื่องทวิภพ (พ.ศ. 2547) โดย นายกฤษฎา บุรณมานัส
13.40 - 14.00 น.	การประเมินค่าใช้จ่ายและการปรับตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดย นายปริญญา ธรรมชาติ นายยศพล เฟื่องเลา และนายพุดิชัย ศรีอุทัย
14.00 - 14.20 น.	การปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขต อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดย น.ส.ภัทรวดี เปลี่ยนปฐม
14.20 - 14.40 น.	แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำของผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม โดย นายอนุพงศ์ เหลืองอ่ำรังสกุล
14.40 - 15.00 น.	การศึกษาการจัดการองค์ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีแบบมีส่วนร่วมของศาลเจ้าจีนใน ชุมชนตรอกโรงรูป ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย นายสุเทพ อ้อดเอก นายณัฐดิพงษ์ เฟื่องเหมือน นายวิชาฤทธิ์ ปัญญา น.ส.ปรารถนา เภาจี น.ส.วาสนา แทนนาค และน.ส.วรรณุช แซ่จิว
สิ้นสุดการนำเสนอ	

